



ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
เรื่อง เจตจำนงการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สวอ. เป็นองค์กรของรัฐ ในกำกับกระทรวงพาณิชย์ ให้บริการแก่สาธารณชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมความแข็งแกร่ง ให้แก่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีมาตรฐาน และตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกรณี โดยห้ามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เสนอ เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด โดยเจตนา ทุจริตเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรคุณธรรม มีธรรมาภิบาล ปราศจากคอร์รัปชัน ตลอดจนมุ่งหวังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการด้วยดี

นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนด นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และช่องทางการสื่อสารภายในให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบอย่างทั่วถึง

สำหรับผู้รับบริการ คู่ค้า หรือสาธารณชน สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรืออาจขัดต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อผู้อำนวยการสถาบัน (ที่อยู่ ๑๔๐, ๑๔๐/๑-๓, ๑๔๐/๕ อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น ๑-๔ และชั้น ๖ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐) หรือ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) (ที่อยู่ ๓๖๑ ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ - ๕๒๘๔๘๐๐ - ๔๙ สายด่วน ๑๒๐๕ ยื่นเรื่องร้องเรียนออนไลน์ [www.nacc.go.th](http://www.nacc.go.th)) หรือผ่านกล่องรับข้อคิดเห็น/เรื่องร้องเรียนที่จัดไว้ให้ในจุดบริการลูกค้า

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางดวงกมล เจียมบุตร)

ผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ